

**Số: 169/2011/CV-VASEP**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 11 năm 2011*

*V/v Góp ý về việc tăng cường kiểm soát chất  
lượng cá tra, basa XK vào Ukraine*

**Kính gửi: Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn**

Xuất khẩu cá tra vào thị trường Ucraina chiếm khoảng 2% lượng cá tra xuất khẩu với giá trị kim ngạch xấp xỉ 20 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2011. Kể từ sau ngày 20/1/2011, với qui định mới của Ủy ban Nhà nước về Thú y Ucraina về nhập khẩu thủy sản thì chỉ có 10 Doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép xuất khẩu cá tra vào Ucraina và trong thực tế hiện nay chỉ có 3 công ty xuất khẩu chính vào thị trường này, những công ty khác xuất khẩu với số lượng rất ít.

Sau khi nhận được Công văn của Bộ Nông Nghiệp & PTNT hỏi ý kiến về vấn đề điều hành xuất khẩu cá tra sang Ucraina, nhận thấy đây là vấn đề quan trọng nên Văn Phòng đã tiến hành xin ý kiến Ban Chấp Hành theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội. Sau khi xin ý kiến, chỉ có năm ý kiến trả lời đồng tình hoặc không đồng tình trong khi đa số các Ủy viên Ban Chấp hành khác thì không có ý kiến. Do chưa có ý kiến thống nhất cao của Ban Chấp Hành về vấn đề này nên Văn phòng Hiệp hội VASEP xin được trình bày như sau:

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa thị trường LB Nga và Ucraina, tuy nhiên về cơ bản thị trường Ucraina chưa có những yếu tố chính để quản lý và điều hành bởi Ban điều hành như đang thực hiện cho thị trường LB Nga.

1. Hiện nay, xuất khẩu cá tra vào Ucraina theo cơ chế thị trường dựa vào các thỏa thuận thương mại theo thị trường giữa nhà nhập khẩu và các công ty xuất khẩu Việt Nam. Nếu giao Ban điều hành phân phối cấp quota có khả năng gây xáo trộn thị trường hiện có và làm mất đi cơ hội của các công ty khác có đủ năng lực xuất khẩu nhưng chưa được cấp phép xuất khẩu vào thị trường này. Trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, việc mở ra các thị trường mới sẽ tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận các thị trường để mở rộng xuất khẩu thì việc xuất khẩu vào một thị trường được quản lý bởi Ban điều hành sẽ gây tâm lý cho rằng quyền lợi được tập trung vào một nhóm các doanh nghiệp đã được cấp phép xuất khẩu, đồng thời làm mất đi sự cạnh tranh bình đẳng trong cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu cá tra.
2. Phía Ucraina hiện chưa có tổ chức phân bổ nhập khẩu như Nga mà sản lượng cá tra được chi phối theo qui luật cung cầu của thị trường không thông qua đầu mối đại diện các nhà nhập khẩu. Do không có Hiệp hội nhập khẩu kiểm soát sản lượng và giá cả nên nếu giao Ban điều hành quản lý xuất khẩu sẽ không có cơ sở để phân bổ quota, phân công ký hợp đồng, chỉ đạo phương thức thanh toán và đề xuất giá cho các công ty xuất khẩu cũng như chế tài nếu doanh nghiệp vi phạm.

3. Do Ucraina chưa có cơ chế quản lý các doanh nghiệp nhập khẩu như LB Nga nên Ban điều hành sẽ không thể kiểm soát thống nhất chất lượng và thực hiện chế tài, xử lý nếu có sai phạm, do đó chưa hẳn đã giải quyết được vấn đề chất lượng. Việc giao Ban điều hành quy định chất lượng chung trên cơ sở đồng thuận của các doanh nghiệp sẽ hết sức khó khăn và thiếu cơ sở pháp lý để thực thi.

Với những lý do trên, Văn phòng Hiệp hội VASEP kính báo cáo và đề nghị Bộ Nông Nghiệp & PTNT trước mắt không giao điều hành quản lý xuất khẩu vào Ucraina cho Ban điều hành như đang áp dụng cho thị trường Nga mà áp dụng theo cơ chế hiện nay nhưng tăng cường quản lý và giám sát của Nhà nước về chất lượng đối với các doanh nghiệp đã được Bộ cấp phép xuất khẩu vào Ucraina. Đề nghị áp dụng biện pháp ngưng cấp phép xuất khẩu đối với những Doanh nghiệp đã được cấp phép nhưng gian dối chất lượng ảnh hưởng đến giá cả và uy tín cá tra xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Ucraina.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VPĐD IIII tại Hà Nội;
- Lưu VP Hiệp hội.

**HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU  
THỦY SẢN VIỆT NAM  
TỔNG THỦ KÝ**

